

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.31 บาท ทิศทางอ่อนค่า Sideway กรอบ 33.20-33.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.31 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 33.34 บาท แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าแบบSideway แต่เป็นการอ่อนค่าในกรอบแคบ ตามทิศทางค่าเงินหยวน คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับที่ 33.20 บาท และมีแนวต้านที่ 33.40 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า ตามเงินทิศทางเงินหยวน แต่อ่อนค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการอ่อนค่าลงของเงินหยวน หลังจีนมีนโยบายในการเข้าดูแลการคลัง แต่อย่างไรก็ดีจีนยังมีตัวเลขการลงทุนลดลงบ้าง และตัวเลขค่าปลีกที่ลดลง ทำให้กระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคตาม Sentiment ของตลาด

* ถึงแม้ว่ากระแสเงินจะไหลออกจากภูมิภาค และนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดเงิน เนื่องจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาซื้อสุทธิในตลาด Bond กว่า 1 หมื่นล้านบาท

"ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อตลาดเงินในช่วงนี้ที่ต้องติดตามคือ ปัญหาตุรกีว่าจะลุกลามไปยังประเทศยุโรปอื่น เพราะธนาคารในตุรกีก็กู้เงินจากธนาคารในยุโรป ถ้าตุรกีมีปัญหาที่จ่ายไม่ได้ จะกระทบต่อประเทศเจ้าหนี้ เช่น โปรตุเกศ อิตาลี สเปน และ Trade War ของสหรัฐและจีน ความเข้มข้นยังไม่ได้ลดลง ยังต้องจับตามองต่อไป คาดกรอบวันนี้ค่อนข้างผันผวนที่ 33.20-33.40 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 96.72 บาท วานนี้ 96.72 บาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,958.64 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 13,134.40 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.337 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS